

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 66 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไตรมาส 4 (เดือน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) เขตสุขภาพที่ 5

ตัวชี้วัดที่	เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563	Small Success 12 เดือน	คำอธิบาย (ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ)
ตัวชี้วัด 66 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)	<p>เขตสุขภาพที่ 5 เรื่อง United Regional System</p> <p>1. มีกลไกการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ จังหวัดและหน่วยบริการ</p>	<p>1. มีกลไกการบริหารจัดการ ดังนี้</p> <p>- กลไกการบริหารจัดการของเขตสุขภาพที่ 5 เป็นการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการอำนวยการ (IGDU) และคณะกรรมการเขตสุขภาพ ร่วมกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์ทั้ง 8 จังหวัด เพื่อดำเนินการตามแผนแม่บทพัฒนาการบริการสุขภาพ 5 ปี "แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5" (http://164.115.26.100/docs/sphr63to65/#p=1) ที่มีการกำหนด Service Design ที่จำเป็นและมีการทำ Master Plan เพื่อจัดทำแผนการลงทุนทั้งด้านบุคลากรงบประมาณ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับ Service Design ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 และในปีงบประมาณ 2563 มีการลงกำกับติดตามผลการพัฒนาตาม Service Design จังหวัดละ 1 ครั้ง โดยมีประเด็นหลักที่จะขับเคลื่อนตามแผนแม่บท ได้แก่ หัวใจ (STEMI), มะเร็ง (เต้านม/ ลำไส้ใหญ่), อุบัติเหตุจลาจล, ทารกคลอดก่อนกำหนด, โรคหลอดเลือดสมอง, ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต, ระบบส่งต่อและระบบบริการปฐมภูมิ, โครงการราชทัณฑ์ปันสุข, โครงการโรงพยาบาลจตุรทิศ, โครงการรับยาที่ร้านขายยา, และ ER คุณภาพ ตลอดจนโครงการพระราชดำริต่าง ๆ</p>

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 66 ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไตรมาส 4 (เดือน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) เขตสุขภาพที่ 5

ตัวชี้วัดที่	เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563	Small Success 12 เดือน	คำอธิบาย (ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ)
		2. มีการบูรณาการและขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น	2. มีการบูรณาการ ดังนี้ - การบูรณาการและร่วมมือกับภาคส่วนอื่นของเขตสุขภาพที่ 5 ในประเด็นการลดอัตราครองเตียงของ โรงพยาบาลนครปฐม ได้มีการจัดบริการแบบ New Normal โดยทำความร่วมมือกับเอกชน ในการขยาย OPD ในรูปแบบโรงพยาบาลจตุรทิศ และมีการใช้ "นครชัยศรีโมเดล" รวมถึงการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนภายในเขต และโรงเรียนแพทย์ในส่วนกลาง เพื่อลดการส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพ สำหรับในประเด็นการลดความเสี่ยงในด้านการเงินการคลังในหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น เขตสุขภาพที่ 5 มีนโยบายให้หน่วยบริการ จัดบริการที่เป็นมิตรกับชุมชน การสร้างความเป็นเจ้าของให้กับชุมชน จนสามารถสร้างความศรัทธาและได้รับเงินบริจาครวมกว่า 594.75 ล้านบาท (http://hfo63.cfo.in.th/ งวดบัญชีเดือนสิงหาคม 2563)
		3. การรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการ ร้อยละ 100	3. การรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการ ดังนี้ - มีการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมวรนา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี การรายงานผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในประเด็นการลดอัตราครองเตียงในโรงพยาบาลนครปฐม และการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน ของ CFO ระดับเขต ในประเด็นการบริหารจัดการการเงินการคลัง <u>ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด</u> 1) อัตราครองเตียงของโรงพยาบาลนครปฐม ลดลง ร้อยละ 5.07 (เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 15) 2) โรงพยาบาลติตติวิฤตทางการเงิน ระดับ 7 ร้อยละ 0 (เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 1)